



ประกาศเทศบาลตำบลดงมะไฟ  
เรื่อง การจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าในกิจกรรม “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว”  
ในบริเวณพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลตำบลดงมะไฟ

.....

ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้แก่บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศว่า ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ยึดหลัก “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” โดยเน้นย้ำให้ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน การจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายและแสวงหาช่องทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มโอกาสการจัดจำหน่าย จึงได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว” ภายใต้องค์ประกอบการท่องเที่ยวสีเขียว ๓ มิติ ได้แก่ การท่องเที่ยวไร้ขยะ (Zero Waste Tourism) อัตลักษณ์ท้องถิ่น (Soft Power) และแหล่งผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Go Green) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเป็นการจัดเตรียมการจำหน่ายสินค้านำร่องรับนโยบายการเติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผ่าน Digital Wallet โดยให้ดำเนินกิจกรรมตลาดนัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ นั้น

เทศบาลตำบลดงมะไฟ จึงพิจารณาดำเนินกิจกรรม “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว” ในพื้นที่ โดยจัดทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์ ณ บริเวณพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลตำบลดงมะไฟ จุดที่ ๓ ( ถนนนิตโยสายใน จุดเริ่มต้นหลังหมวดการทางดงมะไฟ ถึง ห้วยตะลุง) จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้สนใจที่จะมาจำหน่ายสินค้าใน “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว” มาลงทะเบียนจำหน่ายสินค้า ในระหว่างวันที่ ๑ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงมะไฟ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐพงศ์ ชุมปัญญา)  
นายกเทศมนตรีตำบลดงมะไฟ



ประกาศเทศบาลตำบลดงมะไฟ

เรื่อง การดำเนินกิจกรรม “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว” เทศบาลตำบลดงมะไฟ

ตามที่เทศบาลตำบลดงมะไฟได้ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้สนใจมาลงทะเบียนจำหน่ายสินค้าใน “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย ตามนโยบายของรัฐบาล ในระหว่างวันที่ ๑ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงมะไฟ ในวันและเวลาราชการ นั้น

เทศบาลตำบลดงมะไฟ ขอแจ้งรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรม “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว” เพื่อให้ประชาชนทราบเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กำหนดการจับสลากคัดเลือกพื้นที่จำหน่ายสินค้า ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะไฟ และประชุมชี้แจงทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการทราบ

๒. กำหนดเปิด “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว” ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลตำบลดงมะไฟ จุดที่ ๓ ( ถนนนิตโยสายใน จุดเริ่มต้นหลังหมวดการทางดงมะไฟ ถึง ห้วยตะหลุง)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐพงศ์ ชุมปัญญา)  
นายกเทศมนตรีตำบลดงมะไฟ